



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด โดย นายสมชาย ภิญญู ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด ขอแสดงเจตนารมณ์และให้คำมั่นว่า จะบริหารราชการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มุ่งตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด พร้อมทั้งจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ และจะปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดในการดำรงไว้ซึ่ง “ความซื่อสัตย์” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป โดยจะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๒. บริหารและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๓. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความละเอียด เกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง เข้าใจได้ว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับผลประโยชน์ ให้แจ้งข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๔. บริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเสมอภาคตามกฎหมาย และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปทราบอย่างชัดเจน โดย มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาคำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และคุ้มค่า โดยเฉพาะระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารและการใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินของราชการอย่าง คุ้มค่า และระบบการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย ภิญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด